



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นและคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จำแนกตามกลุ่มวิชา ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

สำหรับผู้ไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันตามประกาศนี้ หากผู้ใดยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ให้นำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ชั้น 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2557 หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณาและจะเรียกทรัพย์สินใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

(นายอานนท์ อภิญาวัฒน์)

ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

บัญชีรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557)

กลุ่มวิชา ประถมศึกษา

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	กลุ่มวิชา	หมายเหตุ
1	070089	นางสาว นพมาศ มูลสัน	ประถมศึกษา	ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศรับสมัคร ข้อ 2.2.2 (ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน)